

กัมพูชาจำกัดโควตาการนำเข้าเนื้อไก่ส่งผลราคาเนื้อไก่ปรับตัวสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และประมงกัมพูชา รายงานว่า ราคาเนื้อไก่ในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากมาตรการจำกัดการนำเข้าเนื้อไก่จากต่างประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชามีการนำเข้าเนื้อไก่เป็นจำนวนมากมาขายในตลาดท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประสบปัญหาทางด้านราคาเนื้อไก่ที่ขายในประเทศไม่สามารถสู้ราคาเนื้อไก่ที่นำเข้าได้

ช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรและบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ในประเทศประสบปัญหาเรื่องราคา ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 39 บาทต่อกิโลกรัม ภาครัฐจึงออกมาตรการจำกัดการนำเข้าเนื้อไก่จากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ส่งผลให้มีบริษัทผู้นำเข้าเนื้อไก่ ลดลงเหลือเพียง 7 บริษัท จาก 14 บริษัท ปริมาณการนำเข้าเนื้อไกลดลงจาก 44,000 ตัวต่อวัน เหลือเพียง 17,000 ตัวต่อวัน ซึ่งการที่ภาครัฐออกมาตรการดังกล่าวๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดจำนวนการนำเข้าเนื้อไก่จากต่างประเทศทำให้เกิดความสมดุลของราคาและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายในประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นาย Srun Pov ประธานสมาคมปศุสัตว์กัมพูชา กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการนำเข้าเนื้อไก่จากต่างประเทศ ในขณะที่เดียวกันเนื้อหมูในท้องตลาดก็ขาดแคลน จึงส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 130,000 ตัวต่อวัน และทำให้ราคาขายในตลาดปรับสูงขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับราคาเนื้อสัตว์อื่นในท้องตลาดเช่นปลา เนื้อไก่ก็ยังคงมีราคาถูกกว่า

นาย Leang Longdy เจ้าของฟาร์มไก่ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดาล กล่าวว่า ความต้องการของเนื้อไก่นั้นเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาของเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ เช่นเดียวกับเนื้อวัวและปลา นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

ผลกระทบต่อธุรกิจของไทย

หลังจากที่ภาครัฐกัมพูชาออกมาตรการฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยที่ส่งออกมากัมพูชา ทำให้สามารถส่งออกเนื้อไก่โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปมากัมพูชาในปริมาณที่ลดลง

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

แนวทาง/โอกาสของภาคเอกชนไทย

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อที่ครบวงจรและได้มาตรฐานในกัมพูชายังมีไม่มาก มีรายใหญ่อยู่เพียงไม่กี่ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนหรือฟาร์มเลี้ยงไก่อรายย่อยเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน รัฐบาลยังต้องการให้มีการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กัมพูชายังได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร หรือ GSP จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น EU ญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย ทำให้สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชาได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อในประเทศกัมพูชาได้ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยในการขยายการลงทุนเข้าไปในกัมพูชา โดยใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกเนื้อไก่ไปสู่ประเทศที่ 3 ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
มกราคม 2563